

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน

เทศบาลตำบลต้นหยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗






ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เทศบาลตำบลต้นหยง ได้พิจารณาคัดเลือกประเด็นในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน จากผลการประเมิน ita ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อสร้างมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกัน ยับยั้ง และลดโอกาสในการทุจริต โดยพิจารณาจาก ๑.โอกาสที่จะเกิดการทุจริต พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ๒. ความเสี่ยงและผลกระทบ การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับความเสี่ยงนั้น

เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๔ ปี
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๓ ปี
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๒ ปี
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๑ ปี
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับสูง
๓	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับต่ำ
๑	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับต่ำมาก

ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาส	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ลำดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (zone)
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐ - ๒๕ คะแนน	แดง 
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ - ๑๖ คะแนน	ส้ม 
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๙ คะแนน	เหลือง 
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	๒ - ๓ คะแนน	เขียว 
๕	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)	๑ คะแนน	ฟ้า 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน

ประจำปี พ.ศ.2567

กระบวนการ	การแจ้งย้ายที่อยู่ของประชาชน		
ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับของความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
1.การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558	อนุมัติ อนุญาต โดย เอกสารประกอบการ พิจารณาไม่ครบถ้วน สมบูรณ์	ปานกลาง	ให้รายงานการดำเนินงาน ด้านการทะเบียนราษฎรให้ นายทะเบียนรับทราบ รายวันเพื่อป้องกันความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
2.การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการตาม ภารกิจ	พรบ.การทะเบียน ราษฎร พ.ศ.2534 ระเบียบสำนัก ทะเบียนกลาง พ.ศ. 2535	ปานกลาง	ปฏิบัติงานโดยยึดถือ ระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อ ป้องกันการทุจริตทาง ทะเบียนที่อาจเกิดขึ้น
3.การจัดซื้อจัดจ้าง	การแจ้งย้ายที่อยู่ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง	น้อย	ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบ และปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัดเพื่อป้องกันการ ทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
4.การบริหารงานบุคคล	หัวหน้าฝ่ายไม่ สอดคล้อง การปฏิบัติงานด้าน การทะเบียนของ เจ้าหน้าที่	ปานกลาง	มอบหัวหน้าฝ่ายสอดคล้อง การปฏิบัติงานด้านการ ทะเบียน การย้ายที่อยู่ของ เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

